

หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : Real Movement



❖ การ์ด...การ์ด...การ์ดห้ามตก!!...จะย้ายๆ กันไปเรื่อยท่องไว้กินร้อน ช้อนตัวเอง อยู่ห่างๆ ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สำคัญใส่หน้ากาก 2 ชั้น ด้านในเป็นหน้ากากอนามัยด้านนอกเป็นหน้ากากผ้า...ดูแลสุขภาพมากๆ ออกข้างนอกกลับเข้าบ้านรีบอาบน้ำซักผ้า...กลัวคอยน้ำเกลือ...ทานน้ำขิงมากๆ และทานวิตามินซีมากๆ...นี่แค่การดูแลตัวเองอย่างง่าย ๆ ที่ต้องทำให้เป็นกิจวัตรเป็นพฤติกรรมใหม่หรือNew Normal นั้นเอง... ❖ ถ้าสุดมกที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาอ้อมแต่เกี่ยวกับกับชีวิตเราท่านเลยละ...ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 22 มิ.ย.64 ได้มีมติเห็นชอบหลักการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวที่บวงภูเก็ต และจ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) แล้ว



...โดยเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวบยคือ ต้องเป็นอันผลการอนุมัติพร้อม กับเอกสาร COE และลงทะเบียนผ่านทาง www.entrythailand.go.th พอเดินทางมาถึง ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นที่ทางจังหวัดกำหนด และในกรณีเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) ใช้รับการตรวจหาเชื้อการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ สนามบิน โรงแรมที่พัก หรือ จุดตรวจ และเดินทางเข้าที่พักที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เข้าที่พักแบบ ALO ถ้าไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตได้ ฯลฯ...นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุชะลอ-ยกเลิกการจัดทำแผน

รับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการภูเก็ต คือ 1. กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90ราย/สัปดาห์ 2. ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล 3. เกิดการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือ มีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ 4. ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ 80% ของศักยภาพ โดยมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ คือ 1. ปรึบลดกิจกรรม 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed route) 3. มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก (hotel Quarantine) และ 4. ทบทวนยุติโครงการ Phuket Sandbox...1 ก.ค. นี้คงได้เห็นว่าจะเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด...แนวทางปฏิบัติจะทำให้จริงหรือไม่ติดตามชมกันไป

❖ โหนดฯ ก็เล่นภาพของเมืองภูเก็ตแล้ววกมาที่ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)" หวังผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ ..เลยเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตภูเก็ต เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64.. มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท ที ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป อาทิ การตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัยในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19...ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการ



ให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ จะสร้างความยั่งยืนให้กับกาจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ❖

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลิตต้นภูเกิด Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ'เทคนิคการแพทย์กับสุขภาพนานาชาติ'

ม.อ.ผลิตต้นภูเกิด Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์กับสุขภาพนานาชาติ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป และเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรอง ตาว่าน ชินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าว ดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัย ในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทยต่อไป

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลักดันภูเก็ต Medical hub



ม.อ. พลักดันภูเก็ต Medical hub

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญ
สำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ
ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่
วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่
ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยงที่
จะเข้ามาในประเทศไทยในโมเดลภูเก็ต
แซนด์บ็อกซ์ ล่าสุด ม.สงขลานครินทร์

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต และ บริษัท ที ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์
บริการเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขต
ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2558
เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสาร
บ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม
ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่าง ๆ และในอนาคตทาง
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการ
ด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์
ทันตแพทย์ เกษัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุน
ให้ จ.ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Med-
ical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย



แฉວວງ ອຸດມຕິກຊາ



📷 **พร้อมบริการ...ม.สงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีการแพทย์ ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล ไฮโดลิ่ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพพร้อมกับ สหวิชาชีพ หวังเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ฝั่งอันดามัน**